

หัวกระดาษตราสัญลักษณ์

งานเฉลิมฉลอง 6 รอบ กรมประชาสัมพันธ์ เน้นรูปแบบเผยแพร่ภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์
ศักยภาพและประสิทธิภาพองค์กร

กรมประชาสัมพันธ์ / นางภทรียา สุมะโน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ ประธาน
อำนวยการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง กรมประชาสัมพันธ์ ครบ 72 ปี เปิดเผยว่า

วันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งในปี
กรมประชาสัมพันธ์ จะมีอายุครบ 72 ปี (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2476) หรือ 6 รอบ อีกทั้ง ยังเป็นปีที่มีความสำคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกรมประชาสัมพันธ์ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปรับโครงสร้าง
สร้างและการพัฒนาสถานภาพตามนโยบายการพัฒนาาระบบราชการ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระ
พิเศษนี้รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพและประสิทธิภาพ
ขององค์กรที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล หน่วยงานราชการ กับ
ประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง รวมถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนด้วยกัน เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมประชาสัมพันธ์ จึง
กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม ศกนี้ รูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ
แสดงความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยี ผลงานเด่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม
เพื่อชีวิต การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากภูมิปัญญา ชาวบ้านการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อสุขภาพและความ
สมัครสมานสามัคคีในหมู่ข้าราชการ พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง โดยรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี(นายสุรพันธ์ เวชชาชีวะ) ให้เกียรติเป็นประธานในภาคเช้าของวันที่ 3 พฤษภาคม และใน
ภาคค่ำจะให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถาบรรยายพิเศษเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ของรัฐในยุค 4 ปีสร้าง” และ
ร่วมงานกาลาดินเนอร์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีวงดนตรีสังคีตประยุคต์และวง
ดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมบรรเลงตลอดงานและในโอกาสพิเศษนี้ กรมประชาสัมพันธ์ยังได้จัด
ทำหนังสือที่ระลึก เดินเรื่องด้วยภาพซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานดีเด่นในอดีตและปัจจุบัน ด้วยเนื้อหาและ
รูปเล่มที่สวยงามควรค่าแก่การเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6182323 ต่อ
1626 – 1627 ทุกวันในเวลาราชการ



บทความ

กลุ่มวิเทศราชเอกสารและเผยแพร่ โทร. 6182323 ต่อ 1622-26
ศูนย์วิชาการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ

เรื่อง "วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ครบ 72 ปี"

เรียบเรียงโดย บุญตา ตำนมงคล

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2548 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง "กรมประชาสัมพันธ์" ครบ 72 ปีในวันมีเมื่อ พ.ศ.2476 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ "กองโฆษณาการ" ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ โดยเป็นสื่อกลางในการ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจน ระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน เพื่อเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

นับแต่การก่อตั้ง "กองโฆษณาการ" ในปี 2476 กองโฆษณาการได้มี วิวัฒนาการเรื่อยมาตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย กล่าวคือ จากกองโฆษณาการ ใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2476 มีฐานะเป็นกรมอิสระขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรี แล้วเปลี่ยนชื่อ มาเป็น สำนักงานโฆษณาการ แบ่งส่วนราชการเป็น 3 กอง ทำหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ ให้ข่าว ให้ความรู้แก่ประชาชนและป้องกันแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรัฐบาลและประเทศโดย ส่วนรวม วันที่ 31 มีนาคม 2481 โอนกิจการด้านช่างและทะเบียนวิทยุจากกรมไปรษณีย์ โทรเลขมาขึ้นกับสำนักงานโฆษณาการ และมีการตั้งโฆษณาการเขตขึ้นเป็นเขตแรกที่จังหวัด หนองคาย และที่จังหวัดพระตะบองเป็นเขตที่สอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2483 เปลี่ยนชื่อ เป็น กรมโฆษณาการ มีการตั้งกองการต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อติดต่อและโฆษณาเผยแพร่ ข่าวสารต่อชาวต่างประเทศ วันที่ 4 สิงหาคม 2490 โอนสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จากกระทรวงคมนาคม มาขึ้นกับกรมโฆษณาการ และวันที่ 8 มีนาคม 2495 ได้เปลี่ยน ชื่อเป็น กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในฐานะแหล่งเผยแพร่ นโยบายและผลงานของรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารการเมือง ศิลธรรม วัฒนธรรม

/ความรู้และ.....

- 2 -

ความรู้และความบันเทิง ตลอดจนเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์ มีตราประจำกรม ฯ เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์ เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบ และใช้สีม่วงซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ เป็นสีประจำกรมประชาสัมพันธ์

ปัจจุบัน กรมประชาสัมพันธ์มีอาคารตั้งอยู่เลขที่ ๑ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โลกในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว กรมประชาสัมพันธ์ได้ปรับบทบาทหน้าที่ และสมรรถนะในทุก ๆ ด้าน ให้ทันกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นสำคัญดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ในปี 2550 กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้เกิดความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยโดยรวม”

โอกาสที่กรมประชาสัมพันธ์ ก่อตั้งครบ 72 ปีในปี 2548 ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายครั้งหลายครา อย่างไรก็ตาม กรมประชาสัมพันธ์ยังก้าวเดินต่อไปในการกิจตามแนวยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

สนใจบทความ ติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนการประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โทร.02-6182323 ต่อ
1626-1627

บุญตา/พิมพ์/20 เม.ย.48

.....กรมการตรวจทาน